

Số: /BC-UBND

Đắk Tờ Re, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình
tại kỳ họp thứ 8 - HĐND xã, khoá X

Thực hiện công văn số 13/HĐND ngày 20/6/2024 của HĐND xã về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND xã, khoá X;

Ủy ban nhân dân báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp thứ 8 - HĐND xã, khoá X, như sau:

I. Lĩnh vực Đường giao thông - nông thôn:

1. Cử tri xã Đắk Tờ Re: Đề nghị cấp trên xem xét sửa chữa một số đường đi khu sản xuất tại các thôn cho bà con, thời gian qua bà con đã tự đóng góp sửa chữa, tuy nhiên hiện nay mùa mưa đã hư hỏng, bà con đi lại khó khăn.⁽¹⁾

* **Trả lời:** Tuyến đường trên đã được Nhà nước đầu tư đổ cấp phối năm 2021. Qua thời gian sử dụng cùng với phương tiện lưu thông qua tuyến đường này hàng ngày là khá lớn, chủ yếu là các loại xe máy cày, xe chở mủ cao su và các loại phương tiện cơ giới khác của người dân dẫn đến có sự hư hỏng một số vị trí. UBND xã sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra và có đánh giá hiện trạng cụ thể qua đó đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí sửa chữa.

II. Lĩnh vực Nước sinh hoạt:

1. Cử tri thôn Đak Puih, thôn Kon Dơ Xing: Trong thời gian qua được sự quan tâm của cấp trên tại thôn đã được Hội chữ thập đỏ hỗ trợ và kinh phí đối ứng thêm của hộ gia đình để khoan giếng sinh hoạt tại thôn: Tại thôn Đak Puih (*cụ thể tại nhà A Khân*) sử dụng được mấy tháng đã hư hỏng, mô tơ hư không sử dụng được, vậy trách nhiệm ai chịu, hộ gia đình đã báo lên chữ thập đỏ xã tuy nhiên chưa được giải quyết. Khi khoan giếng cam kết bảo hành 10 năm; Tại thôn Kon Dơ Xing (*cụ thể tại nhà A Phwl*) đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ thêm bộ lọc nước để nước sinh hoạt đảm bảo hơn.

* **Trả lời:** Sau khi có ý kiến của cử tri A Khân - thôn Đak Puih, Hội chữ thập đỏ xã đã tiến hành làm việc với hộ gia đình, đã báo cáo lên Hội chữ thập đỏ huyện về nội dung ý kiến và ngày 25/5/2024 Hội CTĐ xã đã làm việc trực tiếp với hộ gia đình. Đến ngày 27/5/2024 tổ thi công do ông Đoàn làm chủ đầu tư sau khi kiểm tra hệ thống điện, nước A Khân và báo cáo như sau: Hôm ngày 20/5/2024 hệ thống bị

⁽¹⁾ **Thôn Đak Puih:** Đường suối Đak Pô Kyenh đi lên từ làng Kon Dơ Năng đi qua rẫy cao su giữa nông trường và tỉnh đội; **Thôn Kon sãm Lũ:** Đường đi khu sản xuất khu Đak Ô Jil; **Thôn Đak Jri:** đường từ nhà rông thôn 1, 2 (cũ) đi khu sản xuất của thôn Đak Jri.

sét đánh nên bị cháy và bản thân A Khân đã tự ý sửa chữa hệ thống trong khi chưa báo lên Hội CTĐ xã và đơn vị thi công. Đến ngày 25/5/2024 A Khân báo lên Hội CTĐ xã và Hội CTĐ xã đã báo cáo lên Hội CTĐ huyện, đơn vị thi công.

Ngày 27/5/2024 đơn vị thi công kiểm tra hệ thống thì phát hiện đã bị đấu nối không đúng theo quy trình nên hệ thống đã bị cháy hoàn toàn và cháy đến mô tơ nước đơn vị thi công không chịu trách nhiệm và đề nghị Hội chữ thập đỏ xã, gia đình phối hợp mua lại mô tơ nước do bị cháy. Qua ý kiến của cử tri Hội CTĐ xã đã xuống gặp gia đình để nắm tình hình và giải thích tại sao đơn vị thi công không hỗ trợ hoặc không thực hiện các nội dung theo hợp đồng; tổ hoạt động phụ trách giếng cùng A Khân đã thống nhất mua lại mô tơ để hoạt động lại giếng khoan đến nay giếng đã hoạt động lại bình thường.

- **Đối với ý kiến của cử tri A Phul - Thôn Kon Dơ Xing:** Hội chữ thập đỏ xã nhận thấy đây là nhu cầu thiết yếu của bà con nhân dân và là ý kiến chính đáng. Tuy nhiên, do kinh phí hỗ trợ quá hạn hẹp chỉ đủ cho hệ thống khoan, bơm, bồn và sử dụng nên Hội CTĐ xã cũng đã gặp gỡ, trao đổi thành viên tổ. Các thành viên cũng đã thống nhất và không có ý kiến gì thêm. Trong thời gian tới Hội chữ thập đỏ xã sẽ phối hợp với các tổ tiếp tục vận hành và kêu gọi các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ cho bà con khi có điều kiện.

2. Cử tri thôn Đak Puih và Thôn Tam Sơn: Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ giếng khoan cho bà con tại thôn cụ thể: tại xóm bà Y Hà - thôn 9 cũ (*hơn 10 hộ sinh sống*) và tại điểm trung tâm Nhà văn hóa của thôn Tam Sơn.

* **Trả lời:** UBND xã tiếp thu ý kiến của Cử tri thôn Đak Puih và Thôn Tam Sơn, trong thời gian tới nếu có nguồn đầu tư, UBND xã sẽ xem xét hỗ trợ giếng khoan cho bà con tại thôn. (*Hiện tại UBND xã không có nguồn kinh phí để hỗ trợ*).

III. Lĩnh vực Đất đai - Tài Nguyên- Môi trường:

1. Cử tri thôn Đak Puih: Sau đợt đo đạc chính quy đất rẫy, có một số hộ được cấp bìa đồ vẽ, nhưng một số hộ đã làm hồ sơ theo yêu cầu của đoàn đo đạc nhưng đến nay không có được cấp bìa và cũng không trả lời lý do và không trả hồ sơ lại. Gồm các hộ Y Tài; A Huynh; A Byich.

* **Trả lời:** Hầu hết tất cả các trường hợp đo đạc địa chính chính quy năm 2017 đối với diện tích đất nông nghiệp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất đều đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất; Tuy nhiên có một số trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất mặc dù đã được đơn vị tư vấn đo đạc xác lập hồ sơ; Cụ thể:

- Có một số hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất đang đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất (*lần đầu*) dưới hình thức được công nhận QSD đất nhưng vị trí đất hiện đang nằm trong phần diện tích đất quy hoạch là đất lâm nghiệp (theo bản đồ quy hoạch đất lâm nghiệp và bản đồ diễn biến 3 loại rừng do Hạt kiểm lâm quản lý); Hầu hết các diện tích đất này hiện tại đang sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp. Vì vậy, các trường hợp trên hiện tại đang sử dụng đất chưa phù hợp quy hoạch sử dụng đất (đất đề nghị cấp là đất nông nghiệp nhưng đất quy hoạch là đất lâm nghiệp) và khi

nào có Quyết định cho phép điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp của cấp có thẩm quyền thì UBND xã sẽ hướng dẫn cho các hộ lập lại hồ sơ cấp giấy theo quy định.

- Có một số hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất đang đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất (*lần đầu*) dưới hình thức được công nhận QSD đất nhưng vị trí đất hiện đang nằm trong phần diện tích đất do UBND tỉnh thu hồi đất của tổ chức giao về địa phương quản lý và hiện tại UBND huyện đang xây dựng phương án, kế hoạch quản lý sử dụng đối với toàn bộ diện tích đất do UBND tỉnh giao về địa phương quản lý trong đó có phần diện tích do thu hồi của các tổ chức; Vì vậy, các trường hợp trên hiện tại chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất (*lần đầu*) và khi nào có ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, UBND xã sẽ hướng dẫn cho các hộ xác lập hồ sơ cấp giấy theo quy định.

- Có một số hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất đang đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD đất (*lần đầu*) dưới hình thức được công nhận QSD đất nhưng qua xác minh thì các hộ này đang sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của các hộ gia đình, cá nhân chưa có giấy chứng nhận QSD đất nhưng lại không có các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất (do người chuyển nhượng đã chuyển đi nơi khác và nguồn gốc diện tích đất trên hiện khu dân cư không nắm rõ); Vì vậy các trường hợp trên hiện tại chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất (*lần đầu*) và khi nào các hộ cung cấp được giấy tờ cung cấp nguồn gốc, thời điểm sử dụng rõ ràng thì UBND xã sẽ hướng dẫn cho các hộ lập hồ sơ cấp giấy theo quy định.

- Nếu các hộ có nhu cầu, đề nghị về tại bộ phận chuyên môn xã để được kiểm tra và trả lời cụ thể cho từng trường hợp.

IV. Ý kiến khác:

1. Cử tri A K Sơn-thôn trưởng thôn Kon Săm Lũ: Đề nghị xem xét việc xây dựng hàng rào bảo vệ lô cao su của Nông trường cao su làm sát lề đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và việc mức đất làm ảnh hưởng đến diện tích đất của bà con.

* **Trả lời:** UBND xã đã có văn bản đề nghị NTCS Đắk Tô phối hợp với cán bộ chuyên môn xã và BQL thôn thực hiện kiểm tra thực tế và đã có một số giải pháp giải quyết dứt điểm nội dung ý kiến trên; Cụ thể:

Đối với hàng rào sát đường gây cản trở cho xe vận chuyển nông sản trong các đường sản xuất trong thôn, NTCS thống nhất sẽ mở một số vị trí hàng rào nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại tuy nhiên có một số vị trí buộc phải giữ nguyên vì để bảo vệ tài sản (cây cao su mới trồng) không để gia súc phá hoại.

Đối với nội dung NTCS đã mức gia cố lại hào ranh giới đất NTCS đã làm lỡ đất gây thiệt hại cho một số hộ đang sử dụng đất liền kề, NTCS thống nhất sẽ lấp lại các vị trí hào đã mức trên các vị trí đường trước đây của các hộ dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vận chuyển nông sản và cam đoan nếu sau này có xảy ra sụt lún hoặc thiệt hại tài sản do mức hào gây ra thì NTCS sẽ trực tiếp bồi thường, hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại.

Nội dung này đã được NTCS Đăk Tô Re, BQL thôn Đăk Pơ Kông và UBND xã thống nhất xác lập biên bản ngày 12/6/2024.

2. Cử tri thôn Đak Puih: trước đây Nhà nước có chương trình hỗ trợ cấp màn cho bà con, nhưng lâu nay không có, đề nghị xem xét cấp màn cho bà con nhân dân.

* **Trả lời:** Được sự hỗ trợ của dự án RAI (dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ) giai đoạn 2021-2023, xã Đăk Tô Re được Trung tâm y tế huyện cấp 850 màn đôi (năm 2022); Trạm y tế đã cấp hết về cho các thôn, trong đó thôn Đăk Puih được cấp 160 cái.

Hiện nay, trên địa bàn đã không còn bệnh sốt rét, tỉnh Kon Tum đã được công nhận loại trừ bệnh sốt rét nên dự án RAI không còn hỗ trợ, nguồn màn phụ thuộc vào dự án cấp, địa phương không có kinh phí để mua màn cấp cho dân;

3. Cử tri Y Khuy- thôn Đak Puih: Sim vừa rồi đi làm tích hợp định danh điện tử bỏ tiền ra mua nhưng nay bị khóa hết không sử dụng được, đề nghị chính quyền có giải pháp.

* **Trả lời:** Đối với sim công dân đã đăng ký tích hợp định danh, do thời gian dài công dân ko sử dụng sim đã tích hợp. Không thực hiện cuộc gọi đi, đến thì sim sẽ bị khóa theo quy định của nhà mạng. Vì vậy, yêu cầu công dân liên hệ nhà mạng để thực hiện kích hoạt lại sim hoặc liên hệ Công an xã để được hướng dẫn đổi số điện thoại đã tích hợp

4. Cử tri thôn Đak Puih: Hiện nay, có nhiều xe chở mì trọng lượng lớn tại thôn Kon Dơ Xing vào đường ba làng, gây cản trở giao thông, lần đường đi lại của bà con, có mấy người bị tai nạn vì xe lấn đường. Đề nghị cấp trên có giải pháp.

Trả lời: Đối với nội dung ý kiến trên của cử tri, UBND xã sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với Công an xã kiểm tra.

V. Một số ý kiến khác:

1. Kiểm tra Đoạn đường từ quốc lộ 24 đi qua ngã 3 làng cũ đầu tư năm 2021 (UBND xã chủ đầu tư) tại thôn Đak Jri. Cử tri thôn có ý kiến, mới có 3 năm đi vào sử dụng nhưng con đường đã bị hư hỏng nặng. Đề nghị UBND xã xem xét khắc phục, sửa chữa. Ý kiến này đại biểu HĐND xã đã ý kiến vào kỳ họp thứ 5 HĐND xã, đến nay chưa giải quyết dứt điểm.

* **Trả lời:** Tuyến đường trên đã được Nhà nước đầu tư đổ cấp phối năm 2021. Qua thời gian sử dụng cùng với phương tiện lưu thông qua tuyến đường này hàng ngày lá khá lớn, chủ yếu là các loại xe máy cày, xe chở mù cao su và các loại phương tiện cơ giới khác của người dân dẫn đến có sự hư hỏng một số vị trí. UBND xã sẽ chỉ đạo công chức chuyên môn kiểm tra và có đánh giá hiện trạng cụ thể qua đó đề xuất UBND huyện bố trí kinh phí sửa chữa.

2. Cử cán bộ kiểm tra, đánh giá hiện trạng Cầu treo tại thôn Tam Sơn, thôn ý kiến rất nhiều, hiện đã xuống cấp, hư hỏng thôn cũng đã tự huy động bà con đóng góp sửa chữa, tuy nhiên không đảm bảo. Đề nghị xã xem xét có phương án sửa chữa, khắc phục cho bà con an toàn đi lại trong thời gian tới.

Trả lời: Năm 2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cũng đã thực hiện việc sửa chữa công trình cầu treo Kon Nu với tổng giá trị là 555 triệu đồng. Đối với nội dung này UBND xã cũng đã thông báo cho Ban quản lý thôn hạn chế các phương tiện quá tải đi qua cầu, đặc biệt là các loại xe chở nông sản độ chế, vượt tải trọng của cầu. Trong thời gian tới UBND xã sẽ mời các Phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp kiểm tra đánh giá lại hiện trạng của cầu, dự kiến vào giữa tháng 06/2024.

3. Quan tâm triển khai sớm nguồn Duy tu bảo dưỡng công trình thuộc nội dung số 01, Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Cụ thể việc cấp hỗ trợ rọ đá cho các thôn đã đăng ký. Hiện nay, chuẩn bị mùa mưa, đường đi hết sức khó khăn.

*** Trả lời:** Hiện nay xã đã làm tờ trình thẩm định dự án, dự kiến trong năm 2024 hỗ trợ cho 3 thôn Đăk Jri; Kon Dơ Xing và Đăk Puih.

4. Đề nghị UBND xã phối hợp với công ty thủy điện Kon Nia kiểm tra hiện trạng tại cầu ngầm suối Đak Puih. Cử tri có ý kiến hiện nay cầu đã hư hỏng, đi lại rất khó khăn. Đề nghị có hướng khắc phục cho bà con (Mặc dù trong năm 2022 đã tiến hành sửa chữa, tuy nhiên đến nay vẫn có ý kiến chưa khắc phục được, đề nghị UBND xã báo cáo làm rõ).

Trả lời: Năm 2022 Công ty TNHH Konia hỗ trợ kinh phí sửa chữa tuyến đường và gia cố mái taluy. Tổng kinh phí hỗ trợ là 120 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại UBND xã đã triển khai sửa chữa hạng mục mặt đường và nền đường (san ủi, đổ cấp phối đá dăm.); đối với hạng mục gia cố mái taluy do nguồn kinh phí đầu tư lớn, vì vậy UBND xã đã có văn bản đăng ký nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn xã trình kỳ họp thứ 8 - HĐND xã, khoá X./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND xã;
- UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các ban của HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Cẩm Thi

